



BLUESTONE CREATIONS

UESTONE CREATIONS CO.,LTD

1-3 Floor 1-3, Soi Sukhapiban 2, Soi 31,

kmai Subdistrict, Prawet District, Bangkok 10250

.02-0768099 ต่อ 101 Email. : hr@bluestonecreation.com

บริษัท บลูสโตน ครีเอชันส์ จำกัด

58/1-3 ชั้นที่ 1-3 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงตอกไม้

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทร.02-0768099 ต่อ 101 อีเมล hr@bluestonecreation.com

นโยบายที่ 003/2023

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (ANTI-CORRUPTION POLICY)

นโยบายนี้ได้ถูกกล่าวไว้ใน หัวข้อการต่อต้านคอร์รัปชันใน แนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรม

นโยบายนี้ได้ถูกกล่าวไว้ใน หัวข้อการต่อต้านคอร์รัปชันใน แนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรม บริษัท บลูสโตน ครีเอชันส์ จำกัด ห้ามการรับสินบนและการคอร์รัปชันในทุกธุรกิจที่มีการติดต่อกันในทุกประเทศ นโยบายนี้ใช้กับทุกกิจกรรมภายในบริษัท และกับองค์กรอื่น ไม่ว่าจะเป็นระหว่างบริษัทกับหน่วยงานภาคเอกชน หรือระหว่างบริษัทกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ โดยเฉพาะ ข้อห้ามที่เข้มงวดในการใช้ความพยายามโน้มน้าวเจ้าหน้าที่ ภาครัฐตลอดจนกิจกรรมจากบุคคลากรที่ภาครัฐเป็นผู้ดูแลหรือควบคุมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเชิงพาณิชย์

ข้อบังคับในการจ่ายเงินที่โปร่งใส ภายใต้นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันมีดังนี้

พนักงานและตัวกลางห้ามจัดทำ นำเสนอหรือยอมรับสินบน การจ่ายเงินหรือสิ่งของที่มีมูลค่าเพื่อให้ได้มาหรือดำรงไว้ซึ่งสัญญา ธุรกิจ การอนุมัติจากภาครัฐ การเอื้อด้านภาษีและศุลกากรหรือเพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านผลประโยชน์จากธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง ให้แก่องค์กรใด หรือให้ส่วนตัว สินบน เงินใต้โต๊ะ การจ่ายเงินหรือให้ผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมาย ชัดหลักจริยธรรม ต้องห้ามกระทำ แม้ว่าจะเป็นเรื่องปกติที่ปฏิบัติโดยผู้อื่นในประเภทหรืออุตสาหกรรมที่บริษัทได้ดำเนินการเพื่อเน้นย้ำถึงข้อกำหนดดังกล่าว บริษัทจึงกำหนดนโยบายดังนี้

บริษัทจะรักษาสมุดและบันทึกทางบัญชีซึ่งแสดงถึงกิจกรรมทางธุรกรรมขององค์กรอย่างชัดเจนและดำรงไว้ซึ่งระบบของการควบคุมภายในทางบัญชีที่เพียงพอ สมุดบัญชีและบันทึกต้องจัดเก็บรายละเอียดเพื่อให้แสดงถึงธุรกรรมและการใช้สินทรัพย์ของบริษัท สมุดบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้องกับตัวกลางหรือบริษัทเอกชน รัฐบาล ต่างชาติ หรือหน่วยงานอื่นๆเป็นการฝ่าฝืนนโยบายนี้



แนวทางปฏิบัติให้มีการทบทวนและทำความเข้าใจในประเด็นดังต่อไปนี้

1. มูลค่าของการจ่าย สิ่งใดที่มีมูลค่า ให้ตีความเชิงกว้าง ตัวอย่างตามปกติได้แก่ เงินสด ของขวัญ อาหาร การบันเทิง หุ่น ทรัพย์สินส่วนตัว การยกหนี้ให้ การบริจาคทางกุศล และการให้บริการ แม้ว่ามูลค่า อาจจะเล็กน้อย ก็ยังมีโอกาสในการฝ่าฝืน ซึ่งต้องหลีกเลี่ยง

2. ประสิทธิภาพของการเสนอให้ ภายใต้กฎหมายของหลายประเทศ บริษัทกำหนดว่า แม้ว่าการเสนอให้ สินบนได้เลิกไปแล้ว ไม่ว่าจะได้มีการจ่ายหรือไม่ หรือผู้รับยังไม่ได้มีการดำเนินการใดๆ ให้ถือว่ามี การฝ่าฝืน ณ เวลาที่มีการเสนอให้ที่ไม่ถูกต้อง

3. เจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือบริษัทเอกชน นโยบายบริษัทห้ามการให้สินบนและการคอร์รัปชันระหว่าง บริษัทกับคู่ค้าทางการค้ารวมถึงระหว่างบริษัทกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐซึ่งบังคับใช้เฉพาะกรณีการจ่ายสินบนให้ เจ้าหน้าที่ภาครัฐในประเทศหรือต่างประเทศเท่านั้น ที่มีข้อกำหนดด้านการปรับหรือบทกำหนดโทษสำหรับการ ฝ่าฝืน ในหลายประเทศ รัฐบาลอาจเป็นเจ้าของบางส่วนมีส่วนได้เสียกับองค์กรที่บริษัทได้ทางธุรกรรมด้วย ซึ่ง ไม่ปรากฏชัดเจนว่าบริษัทได้เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือได้มีบางระดับของการเป็นเจ้าของโดยภาครัฐ จึงจำเป็นที่ จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเสนอสินบนหรือการจ่ายที่ไม่ถูกต้อง

4. การใช้หน่วยงานหรือตัวกลางอื่นๆ บริษัทได้ใช้หน่วยงานในการช่วยเหลือด้านการส่งมอบผลิตภัณฑ์ หรือบริการ มีความจำเป็นที่จะเข้าใจว่าการห้ามให้สินบนหรือการจ่าย ให้ตัวกลางเหล่านี้ บริษัทต้องรับผิดชอบ หากมีหน่วยงานใดหรือหน่วยงานรับช่วงได้มีการจ่ายสินบนอย่างผิดกฎหมายให้กับลูกค้าที่มีอยู่หรือที่กำลังจะ เป็น การจ่ายสินบนที่ไม่ถูกต้องห้ามทำกับเพื่อนหรือญาติของพนักงานของลูกค้าหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หาก บริษัทรับรู้หรือเชื่อว่าการจ่ายนั้นจะให้ประโยชน์กับลูกค้าหรือเจ้าหน้าที่ราชการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกต้อง

5. การเลือกให้หน่วยงานและตัวกลางมีความจำเป็นในการกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ตัวแทนหรือ ตัวกลางต้องตอบสนองได้ ต้องเข้าใจผู้ซึ่งบริษัทกำลังทำธุรกิจด้วยและมั่นใจได้ว่าการกระทำในนามของบริษัท นั้นต้องเป็นไปอย่างมีจริยธรรมและสอดคล้องกับนโยบาย กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ต้องมี กระบวนการภายในที่พัฒนาเพื่อใช้ทวนสอบการคัดเลือกเบื้องต้นของตัวแทนและตัวกลางตลอดจนความ ซื่อสัตย์ตลอดช่วงความสัมพันธ์



6. ต้องใช้การสอบทานระดับเดียวกันในการคัดเลือกผู้ลงทุนร่วม ผู้สมัครในการได้มาและตัวแทนและผู้แทนทั้งหลาย บริษัทต้องรับผิดชอบในกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องที่ดำเนินการโดยองค์กรที่ได้มา หรือโดยผู้ลงทุนร่วม หากพบความผิดปกติเพื่อ 1) ดำเนินการทบทวนถึงบริเวณที่มีโอกาสเกิดความเสียหาย 2) นำไปปฏิบัติซึ่งแผนงาน ความสอดคล้องหรือ 3) หยุดกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องดังกล่าว

7. การให้คืน การให้ล่วงหน้า ส่วนลด เช่นเดียวกับหลายองค์กร ในบางโอกาสบริษัทได้จัดเตรียมเรื่องการให้คืน การให้ล่วงหน้า และส่วนลดรวมทั้งการจ่ายหรือการลดราคาให้กับลูกค้าเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งสัญญาหรือธุรกิจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการทางการค้าที่ได้ตกลงกันไว้ จึงไม่ใช่เรื่องที่ผิด หากว่าได้แสดงไว้ชัดเจนในสัญญา สมเหตุ สมผล และสอดคล้องกับการปฏิบัติที่เป็นอยู่ ซึ่งไม่ใช่การจ่ายเงินสด จ่ายโดยตรงไปยังลูกค้าเฉพาะที่ไม่ใช่การจ่ายไปยังหรือผ่านบุคคลใดหรือหน่วยงานอิสระโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานกฎหมาย ซึ่งถูกบันทึกอย่างถูกต้องในสมุดบัญชีและสอดคล้องกับข้อกำหนดตามสัญญา

8. การป้องกันเรื่องสินบน ในทางกฎหมาย บริษัทอาจถูกกล่าวหาทางอาญาหากไม่สามารถป้องกันการให้สินบนที่ดำเนินการในนามของบริษัทโดย พนักงานหรือตัวแทน กรณีของตัวแทน บริษัทต้องรับผิดชอบ โดยไม่ต้องมีคนในบริษัทรับรู้เรื่องสินบนนั้น

9. ของขวัญ อาหาร การเดินทาง การต้อนรับและความบันเทิง ตามแนวทางปฏิบัติ การให้โดยสมเหตุสมผลและเหมาะสมซึ่งของขวัญ อาหาร การเดินทาง การต้อนรับและความบันเทิงแก่ลูกค้า ผู้ส่งมอบ และคู่ค้าทางธุรกิจซึ่งเป็นประโยชน์ในการสร้างความนิยมและความสัมพันธ์เชิงบวก ในบางวัฒนธรรมของขวัญพอประมาณก็เป็นที่คาดหวังจากคู่ค้าทางธุรกิจ

10. ไม่อนุญาตการให้ของหรือบริการที่เกินค่ามากหรือไม่เหมาะสม ตามธรรมชาติของขวัญ อาหาร การเดินทาง การต้อนรับและความบันเทิงต้องเป็นสัดส่วนกับโอกาสและสอดคล้องกับนโยบายและกฎหมายท้องถิ่นและข้อบังคับในประเทศของผู้รับ เช่น แม้ว่าเป็นความเหมาะสมและยอมรับได้กับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของลูกค้ามาเยี่ยมโรงงานผลิต จำเป็นต้องมีการเผื่อระวัง การวิจัย หรือเลือกโรงงานอื่นที่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ทางธุรกิจระยะเวลาการเยี่ยมชม ต้องเหมาะสมกับเวลาที่ต้องทำให้วัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้รับความพึงพอใจ



11. ค่าใช้จ่ายและกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของการต้อนรับ การเดินทาง ของขวัญ ความบันเทิงและอาหารต้องมีความโปร่งใส ในทางบัญชีต้องอ้างอิงค่าใช้จ่ายแต่ละรายการที่เกี่ยวข้องได้ ระบุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจให้ชัดเจน กิจกรรม และปริมาณเงินที่ได้ใช้จ่ายไป

12. การช่วยเหลือด้านการกุศล บริษัทได้ให้การช่วยเหลือตามปกติกับองค์กรการกุศลที่มีคุณสมบัติ ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงต่อการฝ่าฝืนกฎหมายการดำเนินการให้สินบนและการต่อต้านคอร์รัปชัน

13. เป็นความเสี่ยงในการช่วยเหลือองค์กรการกุศลที่ได้รับการร้องขอโดยตรงจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือคู่ค้าทางธุรกิจ การช่วยเหลือดังกล่าว อาจถูกมองว่าเป็นสินบนทางอ้อมเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งสัญญาธุรกิจ หรือการอนุมัติจากภาครัฐ การบริจาคในนามบริษัท ต้องผ่านการอนุมัติจากประธานกรรมการบริหารหรือ สำนักงานกฎหมาย

ผลกระทบของการกระทำที่ขัดต่อนโยบายนี้

1. การฝ่าฝืนนโยบายและกฎหมายการต่อต้านคอร์รัปชันและการให้สินบนนำไปสู่การลงโทษทางอาญาและทางแพ่งทั้งตัวบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงโอกาส หรือการฝ่าฝืนข้อบังคับที่เข้มงวด การลงโทษทั้งการคลังและทางอาญาภายใต้กฎหมายเฉพาะเรื่องอาจนำไปสู่การติดคุกหลายปี หรือค่าปรับซึ่งทางบริษัทจะไม่จ่ายค่าปรับให้

2. การฝ่าฝืนนโยบายนี้และกฎหมาย ข้อกำหนดนำไปสู่การบังคับใช้ระเบียบวินัยของบริษัท ถึงขั้นไล่ออก

ผู้จัดการการเงินและการบัญชีรับผิดชอบในการกำหนดการควบคุมให้มั่นใจว่าธุรกิจจะดำเนินไปตามนโยบายและข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การตรวจประเมินปกติจะช่วยในการเฝ้าติดตามและทบทวนความสอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดกฎหมายที่อ้างอิง

นโยบายฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2023

ลงชื่อ.....

(นายปิ่นตุ อโชค โกสท์)

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ